



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานจริยธรรม กลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๐๔๕

ที่ สธ ๐๔๓๗.๑/ ๑๑๒ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค

ตามหนังสือกลุ่มงานจริยธรรม ที่ สธ ๐๔๓๗.๑/๒๔ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของกรมควบคุมโรค และดำเนินการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ให้มีทิศทางเดียวกัน นำสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน นั้น

กลุ่มงานจริยธรรม ขอแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งเวียนให้บุคลากรทุกระดับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไปด้วย  
จะเป็นพระคุณ

(นายจรศักดิ์ แก้วจรัส)

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม



กรมควบคุมโรค  
Department of Disease Control

### ประกาศเจตนารมณ์

นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้าพเจ้า นายโอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของกรมควบคุมโรค ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรกรมควบคุมโรคทุกคนว่า กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณกรมควบคุมโรค และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกตำแหน่งและทุกระดับของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)  
อธิบดีกรมควบคุมโรค